

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

Tự tin vào mùa huấn luyện

"Ngay sau lễ ra quân, tất cả cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh sẽ bước vào huấn luyện theo kế hoạch đã được thông qua. Công tác huấn luyện được thực hiện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình hình nhiệm vụ..." - Đại tá Trần Văn Đình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh cho biết.



Chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý thực hành tháo lắp súng.

Không chỉ có doanh trại mới được đầu tư khang trang, chính quy, sạch đẹp, Đồn Biên phòng Trà Lý còn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh lựa chọn xây dựng công trình bài huấn luyện thể lực tổng hợp, góp phần nâng cao thể lực cho cán bộ, chiến sĩ. Công trình trị giá trên 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí của trên là điểm để nhân rộng ra tất cả các đơn vị cơ sở trong thời gian tới. Giới thiệu về công trình, Thượng tá Trần Duy Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Lý giới thiệu cụ thể về tác dụng và cách sử dụng từng dụng cụ tập luyện như xà đơn, xà kép, đu dây, vượt vật cản... Mỗi bài tập đều yêu cầu kỹ thuật, sức khỏe nhất định và hơn hết là tính kiên trì của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Bài huấn luyện thể lực tổng hợp được hoàn thành và đưa vào thực hành có ý nghĩa quan trọng đối với các bài huấn luyện thực hành cho cán bộ, chiến sĩ. Bước vào mùa huấn luyện

năm nay, cùng với việc chuẩn bị kỹ về thể lực, đơn vị cũng đã tập huấn trước cho các cán bộ khung nắm chắc và thuần thục tất cả các động tác kỹ thuật của mỗi dụng cụ huấn luyện thể lực để bảo đảm huấn luyện đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Năm nay, BDBP tỉnh tiếp tục huấn luyện theo chủ đề "Kỷ cương, chính quy, chất lượng và sẵn sàng chiến đấu" gắn với thực hiện "3 kết hợp" trong huấn luyện. Tổ chức huấn luyện toàn diện, chuyên sâu, chú trọng huấn luyện nghiệp vụ biên phòng, nâng cao trình độ, năng lực cho bộ đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ngoài ra, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các vũ khí, trang bị có trong biên chế...; đồng thời, đổi mới phương pháp, tăng cường giáo dục chính trị, quân lý bộ đội. Ngay từ đầu năm, Đảng

huy BDBP tỉnh, khó khăn hiện nay là việc thực hiện huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật bộ binh. Hầu hết các đơn vị chưa có thao trường chuyên dụng, chủ yếu vận dụng, cải tạo địa hình bãi đất trống sẵn có để huấn luyện cho bộ đội. Ngoài ra, các đơn vị tổ chức huấn luyện trong điều kiện bộ đội, trạm hoạt động phân tán tại cơ sở. Để bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian huấn luyện, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị khắc phục bằng phương pháp huấn luyện xoay vòng, tăng thời gian giảng dạy lý thuyết... Đơn vị cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phần đầu thực hiện từ 1 - 2 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ trong huấn luyện để phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị.

Đối với nội dung giáo dục chính trị, cùng với tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm, nghĩa vụ của lực lượng BDBP..., Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh chú trọng lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền truyền thống của BDBP nói chung, BDBP tỉnh nói riêng; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo khí thế cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và thiết lập thành tích hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BDBP (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019).

Đại tá Trần Văn Đình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh nhấn mạnh: Khắc phục những tồn tại, hạn chế từ năm trước cũng như những khó khăn trong công tác huấn luyện, BDBP tỉnh phấn đấu đạt chỉ tiêu kết quả huấn luyện là 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 75% khá, giỏi; phần đầu có từ 2 - 3 đơn vị trực thuộc đạt huấn luyện giỏi. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, thi đua đột kích, thực hiện tốt cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong năm 2018.

TẮT ĐẠT

Góp sức cho mùa xuân quê hương

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở địa phương.

Khu vực vườn trồng đào của gia đình kém hiệu quả sang mô hình trang trại tổng hợp cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 7 lao động với thu nhập 5 triệu đồng/tháng; anh Nguyễn Xuân Kiều, Giám đốc HTX DVNN xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao với thu nhập 250 triệu đồng/năm... Ngoài ra, ở nhiều vùng giáo, giáo dân và các đồng chí đảng viên có đạo đã bám sát nhu cầu của thị trường, tích cực đầu tư vốn phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Tiêu biểu như giáo xứ Hoàng Xá, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) hiện có khoảng 180 hộ, cơ sở làm nghề mộc, tạo việc làm cho hơn 500 lao động vùng giáo, giáo dân và xã hội. Hàng năm, nhiều chùa đã bám sát nhu cầu của thị trường, tích cực đầu tư vốn phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Tiêu biểu như giáo xứ Hoàng Xá, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) hiện có khoảng 180 hộ, cơ sở làm nghề mộc, tạo việc làm cho hơn 500 lao động vùng giáo, giáo dân và xã hội. Hàng năm, nhiều chùa đã bám sát nhu cầu của thị trường, tích cực đầu tư vốn phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

Xá, xã Tân Lễ (Hưng Hà) chuyển đổi 5ha đất cây lúa kém hiệu quả sang mô hình trang trại tổng hợp cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 7 lao động với thu nhập 5 triệu đồng/tháng; anh Nguyễn Xuân Kiều, Giám đốc HTX DVNN xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao với thu nhập 250 triệu đồng/năm... Ngoài ra, ở nhiều vùng giáo, giáo dân và các đồng chí đảng viên có đạo đã bám sát nhu cầu của thị trường, tích cực đầu tư vốn phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Tiêu biểu như giáo xứ Hoàng Xá, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) hiện có khoảng 180 hộ, cơ sở làm nghề mộc, tạo việc làm cho hơn 500 lao động vùng giáo, giáo dân và xã hội. Hàng năm, nhiều chùa đã bám sát nhu cầu của thị trường, tích cực đầu tư vốn phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

đựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; vun đắp tình làng nghĩa xóm đoàn kết, thuận hòa. Các hoạt động xã hội, từ thiện được chú trọng, tăng ni, tín đồ, đồng bào có đạo quan tâm, tích cực thực hiện, ngày càng phát triển sâu rộng. Các giáo xứ, giáo họ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, khám chữa bệnh cho người nghèo, người khuyết tật, mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong tín đồ, bà con giáo dân và xã hội. Hàng năm, nhiều chùa trong tỉnh tổ chức các khóa tu mùa hè cho hàng nghìn thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh. Đại úy Thích Thanh Quang, trụ trì chùa Keo, xã Duy Nhất (Vũ Thư) cho biết: Những khóa tu là dịp các em được vui chơi, giao lưu lành mạnh, đồng thời cũng là nơi rèn nhân cách, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, hiếu thảo và tinh yêu thương, tránh xa những tệ nạn xã hội. Đặc biệt, trong những năm qua, các đồng chí đảng viên và đồng bào các tôn giáo trong tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững chắc trong sạch, vững mạnh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh có 142 đảng viên là người có đạo được bầu tham gia cấp

ủy các cấp. Nhiều chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo được nhân dân tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 1 vị tăng, 1 vị linh mục trúng cử đại biểu HĐND tỉnh; 8 tăng ni, 6 giáo dân Công giáo trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 24 tăng ni, 202 giáo dân Công giáo trúng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đây là những chức sắc, giáo dân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo vinh dự được sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Ngoài ra, hiện toàn tỉnh có 146 chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo là ủy viên ủy ban MTTQ các cấp và 459 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tham gia ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh.

ĐÀO QUÂN



Vườn đào của giáo dân Vũ Văn Phiến, giáo xứ Sa Cát (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) cho thu nhập 400 triệu đồng/năm.

**Bà Nguyễn Thị Chiên, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh**  
Ngoài những thành tích đã đạt được, công tác thư viện còn gặp một số khó khăn, trong đó khó khăn nhất phải kể đến nguồn kinh phí thường xuyên cấp cho hoạt động thư viện còn thấp dẫn tới lượng sách báo bổ sung chưa đa dạng, phong phú, cơ sở vật chất của Thư viện tỉnh xuống cấp, thư viện địa phương thiếu cán bộ chuyên trách..., việc thu hút người đọc vì thế bị hạn chế. Để hoạt động thư viện phát huy hiệu quả, Thư viện tỉnh mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm, chú trọng nhiều hơn tới hoạt động thư viện, tăng cường bổ sung kinh phí cho hoạt động thư viện, phối hợp cùng Thư viện tỉnh đẩy mạnh việc đọc sách trong cộng đồng góp phần tôn vinh giá trị của văn hóa đọc.

**Ông Bùi Văn Thương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Vũ Thư**  
Trong bối cảnh ngày nay, ngành thư viện chịu áp lực rất lớn do sự phát triển của khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông. Tuy nhiên, dù xã hội có biến đổi, sách vẫn luôn có một giá trị đặc biệt đối với con người. Muốn thu hút người đọc, thư viện cần cấp cần được đổi mới về cả nội dung và hình thức hoạt động, tăng cường trang bị thiết bị công nghệ bên cạnh việc duy trì song song hệ thống thư viện truyền thống.

**Ông Phạm Đức Thành, thư viện xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương**  
Kinh phí hoạt động thư viện cấp cơ sở hiện nay rất ít hoặc không có, hầu hết cán bộ tham gia công tác thư viện đều dựa trên tinh thần tự nguyện là chính nên hoạt động thư viện còn gặp khó khăn. Để thực hiện công tác khuyến đọc, chúng tôi xây dựng câu lạc bộ đọc sách, tới nay đã có hơn 100 thành viên, tủ sách được đặt tại các nhà văn hóa thôn, nơi sinh hoạt văn hóa chung của nhân dân. Nguồn sách được luân chuyển thường xuyên, nơi đọc sách khang trang, sạch đẹp đã thu hút đông đảo nhân dân tới đọc.

THƯ VIỆN TỈNH Đẩy mạnh văn hóa đọc

Năm 2017, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh (Thư viện tỉnh) đã thực hiện nhiều giải pháp đưa sách đến gần hơn với bạn đọc, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của việc đọc sách.

**Tích cực bổ sung, luân chuyển sách báo**  
Năm 2017, Thư viện tỉnh đã bổ sung 8.232 bản sách trị giá hơn 570.000.000 đồng từ nguồn kinh phí ngân sách chương trình mục tiêu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhận tài trợ, tặng, biếu 4.696 bản sách, 356 bản báo, tạp chí. Thư viện đã cấp 1.300 thẻ bạn đọc, phục vụ 51.046 lượt bạn đọc với 346.725 lượt tài liệu luân chuyển.

Năm 2017, Thư viện tỉnh đã thực hiện thành công 6 thư viện cấp xã với 29.396 bản sách, 10 loại báo, tạp chí, phát triển thêm 6 tủ sách thôn, làng, gia đình, dòng họ.

**Đa dạng hình thức khuyến đọc**  
Để tăng số lượng bạn đọc, Thư viện tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, trong đó ngoài các hình thức tuyên truyền qua hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở, Thư viện tỉnh còn tích cực gặp gỡ, tuyên truyền trực tiếp đến các đảng viên trong chi bộ tổ dân phố, học sinh các trường học, đồng thời cấp thẻ miễn phí cho bạn đọc nhân ngày Sách Việt Nam. Năm nay, một trong những hoạt động tiêu biểu của Thư viện đó là mang sách báo đến Hội Người mù tỉnh, đọc

sách cho học sinh khiếm thị, giúp các em mở mang tư duy, cập nhật kiến thức, kỹ năng sống.

Thư viện tỉnh hoàn thành dự án đầu tư xây dựng thư viện điện tử/thư viện số Thái Bình phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương, hình thành các phòng đọc đa chức năng cho bạn đọc khai thác tìm tin, số hóa các tài liệu phục vụ người đọc. Cũng trong năm 2017, Thư viện tỉnh đã tổ chức 6 đợt tuyên truyền với hơn 7.000 bản báo và 5 pa nô ảnh được trưng bày nhân những ngày lễ lớn của dân tộc; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày Sách Việt Nam, phối hợp với trung tâm văn hóa, thể thao các huyện tổ chức giao lưu văn hóa đọc với nhiều chủ đề như: chung tay xây dựng nông thôn mới, hiếu học, hiếu thảo, sách và



Hoạt động đọc sách tại Trường Tiểu học thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ).

văn hóa đọc, mời nhiều diễn giả nổi tiếng nói chuyên, giao lưu với độc giả về giá trị của việc đọc sách. Qua các cuộc tuyên truyền, giới thiệu, nói chuyện sách đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của độc giả, khơi dậy phong trào xây dựng tủ sách ở nhiều địa phương, trường học. Thư viện tỉnh cũng tổ chức các đợt tặng sách cho các địa phương có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, tặng sách cho các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, thu hút được nhiều hơn sự quan tâm của cộng chúng đối với hoạt động đọc sách.

Bên cạnh đó, Thư viện còn tích cực tham gia các cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thể thao tổ chức như liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách toàn quốc, hội thi cán bộ thư viện giỏi, đạt được những thành tích đáng kể.

Thảo Thiên